

# ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๖๐๙/๒๕๓๕



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบทำที่ไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๖๐๙/๕๔๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๔๓๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. เอกสารรอบเจรจาการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก และกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลก  
๓. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ความเห็นฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งยืนยันมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ความเห็นชอบต่อทำที่ไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่องขอความเห็นชอบทำที่ไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมถึงสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในข้อ (๑) ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติให้ความเห็นชอบทำที่ไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ (the Twelfth Ministerial Conference : MC12) และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๑.๒ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) จึงเลื่อนการจัดประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องออกไปซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว

๑.๓ ลำสุด WTO มีกำหนดจัดการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๑.๔ รัฐสภาเคยให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาการค้าภายใต้ WTO ของไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ WTO เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เนื่องจากการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณาเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์การประชุม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ (๑) ความมั่นคงทางอาหาร (๒) ปฏิกิริยาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (๓) การสนับสนุนการฟื้นสถานะของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least-Developed Countries : LDCs) (๔) แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต และ (๕) การค้ากับสิ่งแวดลอม เพิ่มเติมจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่าตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้เรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงเห็นควรเสนอเรื่องทำที่ไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้แทนไทยใช้เป็นท่าทีในการประชุมในเรื่องดังกล่าว

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

การประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดังนั้น เพื่อให้ผู้แทนไทยสามารถเข้าร่วมเจรจาและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์การประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องทำที่ไทยสำหรับการประชุมดังกล่าวอย่างช้า ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

## **๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย**

๔.๑ นอกเหนือจากข้อเสนอทำที่ไทยในประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเทศสมาชิก WTO อยู่ระหว่างหารือประเด็นเกี่ยวกับ (๑) ความมั่นคงทางอาหาร (๒) ปฏิกิริยาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (๓) การสนับสนุนการฟื้นสถานะของ LDCs (๔) แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต และ (๕) การค้ากับสิ่งแวดลอม เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การประชุม MC12

๔.๒ เอกสารผลลัพธ์การประชุม MC12 จะไม่มีการลงนาม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างหารือเพื่อสอบถามความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

## **๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๔๗ หน่วยงาน<sup>\*</sup> ประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาทำที่ไทยในประเด็น (๑) ความมั่นคง

<sup>\*</sup> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔๗ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมประมง (๒) กรมพัฒนาที่ดิน (๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๔) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๕) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๖) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (๗) การยาสูบแห่งประเทศไทย (๘) องค์การสุรา (๙) กรมศุลกากร (๑๐) กรมสรรพสามิต (๑๑) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (๑๒) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๑๓) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (๑๕) กรมการจัดหางาน (๑๖) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๑๗) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (๑๘) กรมองค์การระหว่างประเทศ (๑๙) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๐) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (๒๑) กรมควบคุมโรค (๒๒) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒๓) องค์การเภสัชกรรม (๒๔) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (๒๕) สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (๒๖) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๗) กรมควบคุมมลพิษ (๒๘) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๒๙) กรมป่าไม้ (๓๐) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๓๑) กรมเจ้าท่า (๓๒) กรมการขนส่ง

ทางอาหาร (๒) ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (๓) การสนับสนุนการฟื้นสถานะของ LDCs (๔) แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต และ (๕) การค้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อท่าทีไทยในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

**๕.๑ ความมั่นคงทางอาหาร** ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO ได้หารือร่วมกับประเทศสมาชิก เพื่อจัดทำร่างถ้อยแถลงเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับพหุภาคี โดยมีสาระสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกลไกการทำงานของตลาดโลกสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อป้องกันการจำกัดและการบิดเบือนในตลาดเกษตรโลก การไม่ใช้มาตรการห้ามหรือจำกัดการส่งออกอาหารโดยไม่สมเหตุสมผลการหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการจำกัดทางการค้าใหม่ ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี WTO และการอำนวยความสะดวกในการค้าอาหารและสินค้าเกษตร การใช้มาตรการที่จำเป็นเป็นการชั่วคราว รวมถึงนำประเด็นเรื่องการยกเว้นการจำกัดการส่งออกสำหรับการจัดซื้ออาหารโดยโครงการอาหารโลกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมมาผลักดันในถ้อยแถลงระดับพหุภาคีด้วย

**ข้อเสนอท่าทีไทย** สนับสนุนการปรับปรุงกลไกการทำงานของตลาดโลกสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการอำนวยความสะดวกทางการค้า ป้องกันการบิดเบือนในตลาดโลก การใช้มาตรการห้ามและจำกัดการส่งออกอาหารที่สอดคล้องกับพันธกรณี WTO และการยกเว้นการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกสำหรับการจัดซื้อโดยโครงการอาหารโลกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม รวมถึงความเป็นไปได้ในการมีข้อยืดหยุ่นในการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร

**๕.๒ ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช** นำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้ WTO (SPS Committee) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) อาทิ การสนับสนุนความมั่นคงอาหารโลกและระบบอาหารยั่งยืน การเติบโตอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมการผลิตด้านการเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ โดยการใช้มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคำแนะนำที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศบนหลักการทำให้สอดคล้องกัน (harmonization) การสนับสนุนการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS measures) บนหลักการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงตามหลักการขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ สนับสนุนความต้องการพิเศษเฉพาะ (Special Needs) ของประเทศกำลังพัฒนาและ LDCs รวมทั้งเพิ่มการรับรู้ด้านมาตรการ SPS และส่งเสริมให้ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีการนำมาตรการ SPS ไปใช้ โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักของไทยภายใต้ SPS Committee ของ WTO

**ข้อเสนอท่าทีไทย** สนับสนุนให้ปฏิญญา เป็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๒ (join consensus) เนื่องจากปฏิญญา สนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้านอาหาร สัตว์ และพืชให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่ระบบอาหารยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารโลกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของไทย

**๕.๓ การสนับสนุนการฟื้นสถานะของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least-Developed Countries : LDCs)** ขาดในฐานะประเทศผู้ประสานงานกลุ่มแอฟริกัน แคริบเบียน และแปซิฟิก (African Caribbean and Pacific countries : ACP) ได้เสนอร่างข้อตัดสินใจรัฐมนตรี WTO เรื่อง การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสถานะของ LDCs ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในระหว่างที่ WTO ยังไม่สามารถบรรลุฉันทมติเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสถานะของ LDCs โดยเสนอเป็นมาตรการชั่วคราว ได้แก่ (๑) ประเทศ

---

ทางบก (๓๓) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (๓๔) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (๓๕) ธนาคารแห่งประเทศไทย (๓๖) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๓๗) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (๓๘) คณะกรรมการกฤษฎีกา (๓๙) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๔๐) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๔๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ ๖ หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ (ได้แก่ (๔๒) กรมการค้าภายใน (๔๓) กรมการค้าต่างประเทศ (๔๔) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (๔๕) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (๔๖) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ (๔๗) องค์การคลังสินค้า)

สมาชิกลดระดับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าฝ่ายเดียวแก่ LDCs อย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายในระยะเวลา ๖ - ๙ ปีภายหลังจากพ้นสถานะ LDCs (๒) กำหนดให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ LDCs (Sub-committee for least-developed countries) จัดทำแนวทางการดำเนินมาตรการสนับสนุน (support measures) LDCs ภายหลังจากพ้นสถานะ LDCs อาทิ การขยายการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and Differential Treatment : S&DT) และข้อยกเว้นสำหรับ LDCs ตามความตกลงภายใต้ WTO ให้แก่ประเทศสมาชิกที่พ้นสถานะ LDCs และรายงานต่อที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ (General Council : GC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ทันที อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีเงื่อนไขกับ LDCs ภายในระยะเวลาหนึ่ง (uniform period) หลังจากพ้นสถานะ LDCs

**ข้อเสนอทำที่ไทย** (๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของไทยในการหารือแนวทางการสนับสนุน LDCs ภายหลังจากพ้นสถานะ LDCs (๒) สนับสนุนการหารือภายใต้ WTO เพื่อจัดทำแนวทางการสนับสนุนประเทศ LDCs ภายหลังจากพ้นสถานะต่อไป (๓) สนับสนุนการพิจารณาการต่ออายุโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ LDCs โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) ภายหลังจากพ้นสถานะ LDCs ภายในระยะเวลา ๓ - ๖ ปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม เท่าที่เป็นไปได้

**๕.๔ แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต** ประเทศสมาชิกมีการหารือในประเด็น (๑) ด้านการค้า อาทิ การเสริมสร้างความโปร่งใสและการกำกับดูแลการใช้มาตรการทางการค้า ขอความร่วมมือในการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและวัตถุดิบเท่าที่จำเป็น การอำนวยความสะดวกทางการค้า และบทบาทของการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกระจายวัคซีนโควิด - ๑๙ การวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงสินค้าสำคัญทางการแพทย์ และ (๒) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติบางประการภายใต้ความตกลงทริปส์เป็นการชั่วคราว (TRIPS Waiver) และแนวทางการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL)

**ข้อเสนอทำที่ไทย** (๑) ในภาพรวม สนับสนุนบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม (holistic approach) ทั้งด้านการค้า และด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบสุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงและการกระจายวัคซีนโควิด - ๑๙ วัตถุดิบ สินค้าสำคัญทางการแพทย์ รวมถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคโควิด - ๑๙ อย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (๒) สนับสนุนการหารือและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ WTO เพื่อรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต อาทิ การลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า การใช้มาตรการทางการค้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสริมสร้างความโปร่งใสและการติดตามการใช้มาตรการทางการค้า การสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือในการปรับประสานกฎระเบียบและนโยบายด้านภาษีบนพื้นฐานความสมัครใจ และคำนึงถึงข้อจำกัดของประเทศสมาชิก ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และความท้าทายในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการรับมือกับโรคระบาดในอนาคต การพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการผลิตและกระจายสินค้าจำเป็นทางการแพทย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการเข้าถึงอย่างเสมอภาคเท่าเทียม การสนับสนุนบทบาทการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกระจายวัคซีนโควิด - ๑๙ การวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงสินค้าสำคัญทางการแพทย์ ความร่วมมือระหว่าง WTO กับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ การดำเนินงานเพื่อรับมือกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาและ LDCs เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นธรรมและสมดุล ตลอดจนการตระหนักถึงข้อจำกัดและความยืดหยุ่นทางนโยบายแก่ประเทศกำลังพัฒนาและ LDCs ในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และโรคระบาดในอนาคต ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาด (๓) สนับสนุนบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่ในอนาคต โดยตระหนักถึงสิทธิพันธกรณีและการใช้ความยืดหยุ่นในความตกลงทริปส์ เพื่อเป้าหมายด้านสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับมือกับโรคโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดในอนาคต โดยให้ความยืดหยุ่นในการหารือ เพื่อสนับสนุนให้มีฉันทามติในประเด็นนี้

**๕.๕ การค้ากับสิ่งแวดลอม** สมาชิกส่วนหนึ่งต้องการให้มีการกล่าวในเอกสารผลลัพธ์การประชุม MC12 ถึงบทบาทของระบบการค้าพหุภาคีในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและ LDCs ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO รวมถึงตระหนักถึงบทบาทของของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดลอมของ WTO ในการเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและสิ่งแวดลอม

**ข้อเสนอท่าทีไทย** สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดลอมของ WTO และย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและ LDCs ในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนหลักการที่นโยบายด้านการค้ากับด้านสิ่งแวดล้อมควรจะเกื้อหนุนกัน และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควรจะสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ WTO

#### ๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

๖.๑ ให้ความเห็นชอบข้อเสนอท่าทีไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๕. เพื่อใช้ประกอบควบคู่กับท่าทีไทยสำหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ของไทยต่อไป

๖.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรแจ้ง WTO ว่าไทยต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายภายในประเทศให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีผลผูกพันกับไทย

๖.๓ หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารตามข้อ ๖.๒ ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์